

ข่าวประชาสัมพันธ์

## บลจ. แอสเซท พลัส โชว์ผลงานปี 58 โต 26% ทะลุเป้าหมาย พร้อมเดินหน้าตอบใจทยผู้ลงทุนต่อเนื่อง ชุกกลยุทธ์ Timing เด็ดโอกาสทำกำไรเหนือ Benchmark แม้ตลาดผันผวน

บลจ.แอสเซท พลัส ปลื้มผู้ลงทุนขานรับล้นหลาม ดัน AUM ปี 2558 ทะลุ 37,800 ล้านบาท เตรียมมัด  
ความเชื่อวชาญการจับจังหวะลงทุน สร้างโอกาสรับผลตอบแทนโดนใจแม้ตลาดผันผวน พร้อม  
ปักหมุดตอบใจทยผู้ลงทุนด้วยทางเลือกลงทุนหลากหลาย หวังปั้น AUM ปีนี้โต 20%

นายรัชต์ โสติดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท  
พลัส) เปิดเผยว่า ในปี 2559 บลจ. แอสเซท พลัส ยังคงมุ่งตอบใจทยของผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การนำเสนอ  
ทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนและ  
สอดคล้องกับสภาวะตลาด โดยด้านธุรกิจกองทุนรวมจะมุ่งไปที่การบริหารจัดการกองทุนที่มีอยู่แล้วให้มีผลตอบแทน  
เหนือเกณฑ์มาตรฐานและสามารถแข่งขันกับกองทุนอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกันได้ ตลอดจนยังคงเดินหน้าฟันหาตรา  
สารหนี้ที่สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบใจทยนักลงทุนที่ยังคงต้องการกองทุนตราสารหนี้เป็น  
ทางเลือกในการลงทุนท่ามกลางสภาวะตลาดหุ้นผันผวนสูง ทั้งยังจะขยายช่องทางการขายเพิ่มเติมผ่านพันธมิตร  
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ วางเป้าหมายมูลค่าทรัพย์สิน  
สุทธิภายใต้การจัดการ (AUM) ปี 2559 ที่ประมาณ 45,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 20% จาก AUM ณ สิ้นปี 2558

**“บลจ. แอสเซท พลัส ตั้งเป้าหมายในการเติบโตปี 2559 ไว้ที่ 20% โดยมี AUM เพิ่มขึ้นแตะ 45,000 ล้าน  
บาท** หลังจากในปีที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างดี ที่มอบความไว้วางใจให้บริหารกองทุนอย่างต่อเนื่อง  
ผนวกกับประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบใจทยผู้ลงทุนครอบคลุมทุกระดับความเสี่ยง กระจายไปใน  
หลากหลายสินทรัพย์ลงทุน และครบครันทั้งเชิงรุก (Active Fund) และเชิงรับ (Passive Fund) สอดคล้องกับสภาวะตลาด  
สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ ส่งผลให้ AUMเติบโตเหนือเป้าหมายในปี 2558 คือ สามารถเติบโต  
ถึง 26% จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้เพียง 20% และดัน AUM ให้เพิ่มขึ้นเหนือเป้าหมาย 37,000 ล้านบาทได้สำเร็จ สำหรับแผน  
ธุรกิจในปีนี้ บลจ. แอสเซท พลัส จะมุ่งไปที่การบริหารกองทุนที่มีความหลากหลายด้วยความเชี่ยวชาญด้านการ  
จับจังหวะลงทุน (Timing) และการเลือกหุ้นลงทุนแบบรายตัว (Stock Selection Strategy) พร้อมทั้งอาศัยความ  
ได้เปรียบในฐานะบริษัทจัดการกองทุนขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูง เพื่อบริหารจัดการกองทุน  
อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนพึงพอใจสูงสุดและสามารถเอาชนะผลตอบแทน  
ของเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งยังจะขยายฐานลูกค้าบนฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทแม่คือ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  
จำกัด (มหาชน) และประสานความร่วมมือกับพันธมิตรด้านช่องทางการขายต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งเสริมให้ บลจ. แอสเซท

พลัส สามารถตอบสนองความต้องการลงทุนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้น และสามารถเติบโตตามเป้าหมายในปี 2559 ได้ในที่สุด” นายรัชต์กล่าว

สำหรับมุมมองด้านการลงทุน นายรัชต์กล่าวว่า ตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกในปีนี้อย่างเผชิญความผันผวนสูง จากนโยบายการเงินที่แตกต่างกันและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังคงชะลอตัว ทั้งนี้ คาดว่าในไตรมาส 1-2 ของปี ตลาดมีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ต้องจับตามองคือราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ การแข็งและอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเงินหยวน รวมถึงพัฒนาการความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณและความถี่ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างไรก็ตาม บลจ. แอสเซท พลัส ยังคงมองการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยมุ่งเน้นหุ้นในกลุ่มที่ไม่อ้างอิงกับการปรับตัวขึ้น-ลงของตลาดและสภาวะเศรษฐกิจ แต่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีงบดุลที่แข็งแกร่งและจะได้ประโยชน์จากการดำเนินนโยบายการเงิน ความเปลี่ยนแปลงด้านปัจจัยทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย กลุ่มสุขภาพ (Healthcare) กลุ่มท่องเที่ยว และธนาคารพาณิชย์และประกัน

สำหรับการลงทุนในประเทศ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ขณะเดียวกันทิศทางดอกเบี้ยนโยบายจะยังทรงตัวในระดับต่ำต่อไปเพื่อเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้านตลาดหุ้นไทย แนะนำให้ลงทุนในหุ้นกลุ่มก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ค่าปลีก ขนส่ง ท่องเที่ยว รวมถึงกลุ่มส่งออก อาทิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ตลอดจนหุ้นกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากน้ำมันราคาต่ำ เช่น กลุ่มเคมีภัณฑ์ ทั้งนี้ คาดการณ์ SET Index ปลายปีที่ 1,380 -1,450 จุด

**“ด้านการกระจายสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) สำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเลือกลงทุนในหุ้นต่างประเทศ 50% หุ้นไทย 20% ตราสารหนี้ 20% และสินทรัพย์ทางเลือก เช่น น้ำมัน ทองคำ หรือสังหาริมทรัพย์ ประมาณ 10% อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องอาศัยการจับจังหวะลงทุน (Timing) เป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจท่ามกลางตลาดที่มีความผันผวนสูงในปีนี”** นายรัชต์กล่าวในที่สุด

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”  
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต